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- เรียนท่านนายก นายสุขุม  สินสายออ นายก อบต.หนองบัวบาน ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม และสวัสดีพ่ีน้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะ ใน
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ท่านสุขุม  สินสายออ นายก อบต.หนองบัวบาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงคใ์นการประชุมใน
ครั้งนี ้เรียนเชิญค่ะ 

 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบวับาน 

- กราบสวัสดี ผู้น าชุมชน ท่านผู้น าท้องถิ่น และพ่ีน้องชาวต าบลหนองบัวบาน การประชาคมใน
วันนี้ เพ่ือปรึกษาหารือ อยากจะให้ ท่านผู้น าท้องถิ่น  พ่อค้า แม่ค้า และพ่ีน้องชาวต าบลหนองบัวบาน ได้มีการ
รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่ผมอยากจะท าให้แก่ชาวบ้านตามที่ผมได้หาเสียงไว้  

- ส่วนของตลาดนั้นทุกคนได้ใช้รวมกันและเราก็ได้เห็นว่าปัจจุบันตลาดของเราเป็นยังไง การ
แสดงความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะได้น าไปเป็นความรู้ ขอปรับปรุงเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติใน อบต.ของ
เรา เพ่ือจะเป็นการพัฒนาต่อไป  

- ในส่วนของการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะอยู่ในส่วนของอาคารหลังเก่า 
อบต.ต าบลหนองบัวบาน ปัจจุบันเราให้ความอนุเคราะห์แก่ กศน.ต าบลหนองบัวบาน อาศัยอยู่ และสภาพตัว
อาคารนั้นมีการช ารุดทรุดโทรม ช่วงฤดูฝนน้ าก็ท่วมตัวอาคาร และช่วงเทศกาลการดูแลการเข้าเวรยาม ดูแล
เรื่องความปลอดภัย ของ อปพร.จะค่อนข้างล าบาก ในเรื่องห้องน้ าที่ไม่สะดวกแก่ผู้เข้าเวรยามและผู้ที่มาใช้
บริการ ผมจึงอยากปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีขึ้น ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของ อบต.เรา ซึ่งทุกท่านที่
เสียภาษีเป็นเจ้าของร่วมกัน ผมจึงอยากให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นในส่วนการก่อสร้างอาคารตลลาด
และการก่อสร้างอาคารป้องกันหลังใหม่นี้  

- และในการที่มาประชาคมในวันนี้เพ่ือรับรู้และรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่าน เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการท างานอย่างถูกต้อง โดยผ่านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือจัดท าแผนเพ่ิมเติม ในส่วนของ
การเข้าขอมติจากสภาฯ  และในส่วนของกองช่างเป็นผู้ด าเนินการดูแลการออกแบบและการก่อสร้าง และใน
ส่วนของรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการท างาน ผมขออนุญาตให้ สิบเอก เดชา คนที ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ เรียนเชิญครับ 
 

สิบเอก เดชา คนที 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ท่านผู้น าหมู่บ้าน และท่าน
สมาชิกสภาฯ และสวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลหนองบัวบาน ที่รักและเคารพทุกท่าน ในส่วนของกระผม  
สิบเอก เดชา คนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 
วันนี้ผมจะขอกล่าวถึงที่ไปที่มาของนโยบายท่านผู้บริหาร และแนวทางการพัฒนาของต าบลหนองบัวบาน  



ซึ่งโครงการตัวนี้ยังเป็นตัวนโยบายอยู่ ยังไม่เป็นตัวโครงการและยังไม่เป็นแนวทางที่จะลงปฏิบัติ วันนี้จึงจะเป็น
การจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายของท่านผู้บริหาร นโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานนั้น  จะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดและ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

- ในการประชาคมในวันนี้   สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวบาน มีองค์ประกอบอยู่ด้วย 5 ฝ่าย  

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
3. พนักงานข้าราชการ 

4. ประชาชนทุกคนในต าบลหนองบัวบาน ส่วนส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
และทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

5. ผู้ก ากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ)  
ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้มีการช่วยเหลือกันและด าเนินการในกรอบหน้าที่ของส่วนของตนเอง การ

พัฒนาต าบลของเราจะเป็นไปในทิศทางที่เข็มแข็งและยั่งยืน และคณะผู้บริหารมีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือจะ
พัฒนาต าบล 

- ในส่วนนโยบายของคณะผู้บริหาร   ท่านเสนอและให้นโยบายมาเพ่ือพัฒนาตลาดต าบลหนอง
บัวบาน อยากให้ตลาดต าบลเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาต าบล อย่างเช่น การ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ บางท่านอาจจะท าอาชีพเกษตร อาชีพประมง หรืออาชีพต่างๆ เป็นการส่งเสริมการน า
สินค้ามาจ าหน่าย ณ ตลาดต าบลของเรา เราอยากพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ เป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน
ในอนาคตต่อไป 

- ทางท่านผู้บริหารถามผมว่า มันสามารถท าตามนโยบายตัวนี้ได้ไหม ในส่วนของผมมีหน้าที่ใน
การวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายของทางผู้บริหารนั้นเป็นนโยบายตามอ านาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติ
ก าหนดขั้นตอน และกระจายอ านาจ อยู่ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานที่จะต้อง
ด าเนินการอยู่แล้ว คือการจัดให้มีและควบคุมตลาด แล้วก็ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้ามต่างๆในข้อระเบียบ
กฎหมายว่าไว้ และในส่วนของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยด้วย ทีนี้ผมจะขอพูดถึงในส่วนของเรื่อง
ตลาดและสรุปให้เสร็จก่อน ในส่วนอาคารป้องกันฯ นั้นเราจะพูดเป็นประเด็นหลังตามข้ันตอน  

- ผมวิเคราะห์นโยบายของท่านผู้บริหารแล้วนั้น เป็นแนวนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หมายความว่า เป็นโครงการที่พึงกระท าได้แต่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบจัดท าบริหารนโยบายหลาย
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณ ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็เลยเป็นที่มา
ของการจัดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ก็คือทางผู้บริหารนั้นน านโยบายมาเสนอต่อประชาชนให้
ได้รับทราบ แล้วให้พ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใช้ดุลพินิจและความคิดเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นแล้วก็ปรึกษาหารือกัน หาข้อเสนอแนะเพ่ือจะหาทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาต าบลหนองบัวบาน  
และขอน าเรียนอีกครั้งว่า ยังเป็นเพียงแค่นโยบายซึ่งยังไม่เป็นตัวโครงการ และเข้าไม่เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ครับ หลังจากการวิเคราะห์นโยบายของผมเสร็จแล้ว ในส่วนของผมก็ต้องวิเคราะห์แผนโครงการนั้นจะ
ด าเนินการได้จะต้องปรากฏในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อระเบียบกฎหมาย และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ถ้าโครงการพัฒนาที่ไม่ใช่บริการสาธารณะตรง
นั้นเขาไม่เรียกโครงการพัฒนา เขาเรียกเป็นโครงการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ แต่ถ้าเป็นโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นเกี่ยวกับการบริการสาธารณะต่างๆ ที่เป็น ตลาด ถนนหนทาง จะต้องปรากฏใน



แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้านโยบายของผู้บริหารไม่ขัดต่อกฎหมาย จะด าเนินการต่อไปได้และจะน า
ตัวโครงการนี้มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังที่กล่าวข้างต้นก็คือเป็นที่มาว่าการที่จะน าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
มาบรรจุลงก็จะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วย องค์ประกอบของแผนหลักๆประกอบไปด้วย 1.ชื่อ
โครงการ ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิตของตัวโครงการนี้เดี๋ยวจะให้ทางกองช่างเป็นผู้น าเรียน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ  ตัวชี้วัดคือการวัดผลตัวโครงการ และก็จะมีผลที่คาดว่าจะได้รับตามมาในการท า
โครงการนี้เป็นอย่างไร และองค์ประกอบส าคัญหลักคือ งบประมาณ ขาดตัวนี้เราก็ท าไม่ได้ และวันนี้จะน า
เรียนที่ไปที่มาของแหล่งงบประมารที่จะใช้ท าโครงการ และมีผลกระทบยังไงในการจะท าโครงการในครั้งนี้ 
หลังจากนี้พอในส่วนนโยบายและงานวิเคราะห์แผนจะน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไรเมื่อเป็นแผนเสร็จแล้ว และ
ก็จะมาดูว่าโครงการต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ อบต.นั้น มีส่วนไหนรับผิดชอบบ้าง  และน าเรียนท่านนายกว่า 
การพัฒนาตลาดสดของต าบลหนองบัวบานนั้น โดยหลักจะอยู่ในส่วนงบด าเนินงานครับ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ของ อบต.หนองบัวบาน ในส่วนของเนื้องานที่จะพัฒนาตลาดสดในครั้งนี้เป็นการก่อสร้าง
อาคารฉะนั้นในเนื้องานนี้จะไม่ได้อยู่ในแผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะไปอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธาของกองช่างที่เป็นงานก่อสร้าง แต่ว่าในการพัฒนาตลาดสดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและกองช่างก็จะท าหน้าที่ในแต่ละส่วนตามกรอบอ านาจหน้าที่ของกองตนเอง   

- การประชาคมของเราในวันนี้ ก็จะต้องท าตามหน้าที่บทบาทของตนเองคือการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาโครงการตามนโยบายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ขอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา และขอให้เราเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยใช้หลักเหตุผลและใช้ถ้อยค าที่
สุภาพมาแสดงความคิดเห็น เพ่ือสรุปนโยบายการพัฒนาตลาดสดนี้สมควรที่จะด าเนินการต่อหรือว่าเราจะเอา
นโยบายนี้ไปเป็นการพัฒนาอย่างอ่ืน เราก็มาพูดกันต่อไปในขั้นตอนการสรุป และทุกท่านพอจะทราบแล้วนะ
ครับว่าที่ไปที่มาของนโยบายและแนวทางการพัฒนาว่าเป็นไปตามกรอบกฎหมายและเป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และเป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต ในการปฏิบัติงานด้วย แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพึงต้องการ
ของประชาชนว่าต้องการไหม ถ้าประชาชนไม่ต้องการนโยบายนี้ ผู้บริหารก็จะน าไปแปลงเป็นนโยบายการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆต่อไป และผมให้ทุกท่านกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ เพราะว่าทุกความคิดเห็นของทุก
ท่านจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาต าบลของเรา ยิ่งเราแสดงความเห็นมากเท่าไหร่เรายิ่งได้ข้อมูลและปัญหาใหม่ๆ
ที่จะน าไปเป็นนโยบายแก่ผู้บริหารเพ่ือน ามาแก้ไขให้พ่ีน้องประชาชนในต าบลของเรามากขึ้นเท่านั้น ไม่เป็นการ
เสียเวลา ส าหรับกระผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน และจะมาพบพ่ีน้องอีกรอบ
หนึ่งในขั้นตอนการสรุป ขอยกเวทีประชามคมคืนให้ ท่านหัวหน้าส านักปลัดเพ่ือกล่าวด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอบคุณ สิบเอก เดชา คนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายที่ไปที่มาของการจัดเวที
ประชาคมในครั้งนี้ได้ชัดเจนมากค่ะ ความคิดเห็นของทุกท่านในวันนี้จะน าไปสู่การสนับสนุนการน าไปเพ่ิมเติม
ในแผนของนโยบายที่ท่านผู้บริหารจะด าเนินการต่อไป รวมไปถึงตัวชี้วัดของโครงการต้องท าอย่างไร บ้าง  
สิ่งที่ต้องการคือความคิดเห็นของท่านได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ ก่อนอ่ืนทุกๆท่านจะได้รับทราบในโครงการ
ตลาดนี้ ภายในโครงการจะมีอะไรบ้าง อยากจะให้ท่านนายกได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ท าไมถึงได้มี
นโยบายในการที่จะพัฒนาตลาดสดต่อไป เรียนเชิญท่านนายกค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
 



นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

-  จากการที่ได้รับการประเมินเรื่องตลาดน่าซื้อ เราตกเรื่องคะแนนความสะอาดไม่ผ่าน ความไม่
เป็นระเบียบ การจัดการขยะของพ่อค้าแม่ค้าในหลาย ๆ อย่าง ท าให้เราไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น  ที่ผม
อยากจะพัฒนาตลาดตรงนี้เพราะผมมองว่าทุกคนต าบลหนองบัวบานได้ใช้ตลาดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือ
วัดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ตลาดเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสาธารสุขที่ชาวบ้านได้ใช้ ชาวประมงก็น าปลามาขาย 
พ่อค้าแม่ค้าที่ปลูกผักก็น ามาจ าหน่ายที่ตลาด ตลาดหลังเก่าของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์คือในส่วนของเคาน์เตอร์ 
ตรงนี้ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้น าเอาแบบมาให้ทุกท่านได้ดูกัน แต่แบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอสมควรแล้ว
ครับรอการประเมินราคาและประเมินวัสดุ ในส่วนที่จะขยายออกมาเพ่ิมเติมจะประมาณอาคารหลังเก่า 
ปริมาณงานเท่ากันแต่ระดับจะสูงกว่า ส่วนของเคาน์เตอร์ของพ่อค้าแม่ค้าจะท าเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็น
เคาน์เตอร์ปูนซีเมนต์ข้างล่างนั้นจะสามารถเก็บของได้ ทางเดินให้กับประชาชนผู้ที่มาใช้บริการกว้างขวางมาก
ขึ้น มีร่องน้ าและห้องน้ าที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ผมและทางกองช่างได้ออกแบบถังบ าบัดน้ าประมาณหนึ่งหมื่น
ลิตรและจะขยายท่อระบายน้ าก่อนน้ าจะลงสู่ธรรมชาติ ทุกท่านคงได้เห็นตรงมุมบ้านพ่อโสรสจะมีท่อที่อุดตัน
จากบ่อพักน้ าเสีย มันจะอุดตันและส่งกลิ่นเหม็นเพราะท่อน้ ามันมีขนาดเล็กและร่องน้ าตื้นเกินไป และอาคาร
ใหม่ผมออกแบบให้แยกสัดส่วนอย่างชัดเจนส าหรับการขายอาหารปิ้งย่าง และการจัดการการจราจรของตลาด 
จัดแบ่งทางเข้า-ออก ชัดเจนและแบ่งโซนที่จอดรถให้ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีเห็นการ
ที่เด็กๆที่มากับผู้ปกครองอาจจะวิ่งไปตัดหน้ารถคนอ่ืนได้ ความอันตราย ความปลอดภัย ควรจะมีเพ่ิมมากขึ้น
ครับ 

- ผมขออธิบายในส่วนของอาคารป้องกันและบรรเทาสารณภัยในพ้ืนที่สภาต าบลเก่าของต าบล
เรา อย่างที่ผมได้น าเรียนในเริ่มต้นแล้วว่าตรงนั้นเป็นสมบัติของ อบต.เรา ตอนนี้อาคารนั้นมีความช ารุดทรุด
โทรมอย่างมาก อาจจะท าให้เกิดอันตรายได้ และผมจะขอทั้งมติรื้ออาคารเพ่ือการก่อสร้างเพ่ือจะน าโครงการ
ตัวนี้บรรจุเข้าในแผนไว้ ถ้าท่านเห็นด้วยก็จะได้น านโยบายเข้าสู่ขั้นตอนของโครงการเพ่ือบรรจุแผน หรือถ้าทุก
ท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นแค่นโยบายที่มาน าเสนอแล้วก็จบไป เพราะผมมองเห็นว่าอาคารปัจจุบันของเราค่อนข้าง
ไกลและการบริการให้แก่ประชาชนอาจะล่าช้า 
 
นายขันตี ชัยสงค์ 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน 

- ผมขออนุญาตครับ ผมว่าเอาทีละเรื่องก่อน เรามาพูดเรื่องในส่วนของตลาดให้จบก่อน แล้วค่อย
พูดในเรื่องของโครงการอ่ืน เดี่ยวมันจะสับสนประเด็นกันครับ 
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ผมขอเชิญ  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  
ได้อธิบายโครงสร้างของอาคารตลาดต่อไปครับ เชิญครับ 
 
 
 
 



นายครรชิต  มิตรสันเทียะ 
วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 

- เรียนท่านนายก คณะบริหาร ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้น าหมู่บ้าน และประชาชน 
พ่ีน้อง ผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายครรชิต  มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นส่วนงานการออกแบบอาคารตลาดสดหลังใหม่ เรายังใช้โครงการว่า 
โครงการก่อสร้างอาคารตลลาดหนองบัวบาน เราจะท าเหมือนโครงสร้างเดิมแบบหลังเก่า มีเพ่ิมเติมขึ้นมาก็คือ  
(1) หลังคาโดมจะสูงกว่าอันเดิมประมาณ 1 เมตร 20 ซม.  (2) ตัวชายคากันสาดยืนออกตัวอาคารประมาณ 
3 เมตร ทั้งหมด 3 ด้าน (3) พื้นปูนอาคารตลาดจะสูงกว่าพ้ืนคอนกรีตประมาณ 35 ซม. (4) ทางลาดอาคาร
ตลาดส าหรับผู้พิการ (5) ก่อสร้างเคาน์เตอร์ก่ออิฐ ฉาบปูน พ้ืนที่วางขายจะเป็นขัดมันแทนการปูกระเบื้องมัน
จะสกปรกและรอยปูกระเบื้องจะมีเศษฝุ่น เคาน์เตอร์มีทั้งหมด 40 เคาน์เตอร์ (6) มีห้องท างานให้แก่ผู้ดูแล
ตลาด 1 ห้อง และเว้นทางเดินให้แก่พ่อแม่พ่ีน้องผู้มาใช้บริการให้เดินได้สะดวก (7) จะมีปลั๊กไฟประจ า 
เคาน์เตอร์และมีปลั๊กไฟกันน้ ารอบนอกอาคารทั้ง 4 ด้าน ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ มีทั้งหมด (8) ก๊อกน้ านอก
ตัวอาคาร (9) ใส่ช่องบานปิด-เปิด แยกพ้ืนพ้ืนที่ใช้สอย อาหารเปียก แห้ง ปิ้งย่าง เคาน์เตอร์ผัก ในส่วนแบบ
คราวๆที่ผมท าการออกแบบไว้ครับ แต่ก็สรุปราคากันยังไม่ได้ เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการประเมินราคาและค่า
วัสดุอยู่ ดูแล้วหลังเก่ากับหลังใหม่นั้น การออกแบบในครั้งนี้ก็ท าให้พ่ีน้องชาวหนองบัวบานและผ้าใช้บริการ
สะดวกสบายมากขึ้นครับ ในส่วนของกองช่างก็มีประมาณเท่านี้ครับ ถ้าหากมีเร่องสงสัยสอบถามได้เลยครับ 
ขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณทาง นายครรชิต  มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ตามที่ ผอ.กองช่างได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นก็พอจะทราบรายละเอียดภาพรวมโดยกว้าง  ๆ ของโครงการ ที่นี้
บางท่านอาจจะบอกว่าตลาดเดิมก็ดีอยู่แล้ว ท าไมต้องมีอีกตลาดหนึ่ง พ่อแม่พ่ีน้องจะมีอะไรไปจ่ายเพ่ิมเติม จะ
มีคนมาซื้อไหม การพัฒนาถ้ามีเกิดขึ้น ตลาดของเราก็มีการพัฒนาขึ้น มีความสะอาด มีความสะดวก พ่อแม่พ่ี
น้องมีแหล่งท ามาค้าขาย ในส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดไปท างานนอกพ้ืนที่ อยากกลับมาดูและคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน 
เรายังมีอาชีพและมีแหล่งที่ท ามาค้าขายที่ตลาดบ้านตนเอง และตลาดของเรามีการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้น พ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ในต าบล อยู่ต าบลรอบข้างๆของเราก็มีโอกาสได้จับจ่ายซื้อของที่ต าบลของเรา พ่อแม่พ่ีน้องได้มี
การขยายพ้ืนที่ที่จะมีผลผลิตทางการเกษตรบ้าง มีความรู้ความสามารถในการค้าขาย เราก็จะมีพ้ืนที่ในการ
ค้าขายเพิ่มขึ้นให้แก่พ่ีน้องประชาชนของเรา นี้ก็คือเหตุผลของการพัฒนาในครั้งนี้จากท่านนายกของพวกเราค่ะ 
เมื่อเราได้ฟังอย่างนี้แล้ว ช่วงต่อไปจะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านมีความคิดเห็นกัน
อย่างไร และจะปรับเพ่ิมในส่วนของนโยบายนี้ยังไง หรือมีข้อท้วงติงตรงไหน เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบ
เปิดกว้าง ก็ขอเชิญทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ ก่อนจะแสดงความคิดเห็นขออนุญาตแจ้งชื่อ -สกุล
ก่อนนะค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
 
นายส าคัญ ชัยมีแรง 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 8 

- เรียนท่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พ่ีน้องเรา
ทุกท่าน ผม นายส าคัญ ชัยมีแรง ประชาชนต าบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 8 ผมมีความดีใจที่ได้โอกาสเข้าร่วม



ประชาคมในวันนี้เพ่ือแสดงความคิดเห็นและถามปัญหาที่มาที่ไปให้เราได้ทราบกัน ดีใจที่มีงบประมาณเพ่ือมา
พัฒนาต าบลของพวกเรา แต่ความจ าเป็นของพ่ีน้องเรานั้นมันอยู่ที่ตรงไหน และการพัฒนามีหน้ามีตาในทุก
ภาพส่วนไหม แต่ก็ไม่รู้ว่ายกประเด็นในแผนมาแต่ละปีมาไว้หรือไหม และผมมีอยู่สองประเด็นที่อยากถาม  
1.จะท าเลยหรือจะเข้าในแผนไว้ก่อน 2.ตัวอาคารจะมีผลกระทบกับกิจกรรมประเพณีของต าบลของเราไหม 
ถ้าเกิดพ่ีน้องเรามีการจ้างหมอร า วงดนตรี มันจะไปกระทบไหม ขอให้พิจารณากันดี  ๆ เพราะเป็นศาลเจ้าพ่อ
ของเรา ผมก็มีความคิดเห็นตรงกันและยินดีกับนโยบายนี้ ก็ดีหมดถ้ามีงบประมาณมาท ามาพัฒนาให้ต าบล  
เราดีขึ้น เราก็อาศัยอ านาจของสมาชิก อาศัยสภาให้ดูช่วยกัน ถือว่าพวกเราได้มีโอกาสได้สร้างได้พัฒนาต าบล
ของเรา 

- อีกเรื่องที่ผมอยากสอบถาม ผมได้เข้าร่วมประชุมแผนในแต่ละปี ผมเคยผู้กับสมาชิก อบต.ให้ดู
ด้านพื้นฐานเรื่องน้ า เรื่องการเกษตร โครงการที่ผมท าไว้ 2-3 โครงการจะด าเนินการต่อหรือไม่ต่อก็ให้ชี้แจงให้
ฟังด้วยนะครับ ปากท้องของพ่ีน้องประชาชนคอเรื่องน้ า เรื่องการเกษตรผมขอฝากเรื่องไว้ด้วยนะครับ ให้ท่าน
นายกได้ไปพิจารณาในสภาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณค่ะ เราเอาประเด็นตลาดสดมาพูดกันก่อน ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ ให้ท่านนายกไปตอบ
ในเรื่องอ่ืน ๆ นะคะ มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มไหมคะ เรียนเชิญค่ะ 
 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน 

- ผมอยากสอบถามท่านนายกว่า พ้ืนที่อาคารตลาดใหม่พอไหมครับ พ้ืนที่ก็ต้องเหลือไว้ท า
กิจกรรมด้วย แต่โครงสร้างผมว่าดีแล้วครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอบคุณนะค่ะ ทุกท่านก็เป็นห่วงเรื่องพ้ืนที่จัดกิจกรรม เดี๋ยวให้ท่านนายกชี้แจงในรอบเดียวนะคะ 
มีท่านได้จะเสนอความคิดเห็นอีกไหมคะ 
 
ตัวแทนจาก รพ.สต.ต าบลหนองบัวบาน 

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน คณะผู้บริหาร ท่านผู้น า พ่ีน้องประชาชน
ต าบลหนองบัวบาน ผมตัวแทน จาก รพ.สต.ต าบลหนองบัวบาน มาแทนท่าน ผอ. รพ.สต.ต าบลหนองบัวบาน 
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เท่าที่ผมท างานในส่วนของสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เราคุยกันมา 3-4 ปี
แล้วนะครับ แต่ว่าในส่วนการบริหารจัดการเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายแต่ละชุดก็เปลี่ยน แผนเราก็เปลี่ยน ผม
และทีมงานทางจังหวัดมาดูตลาดสดน่าซื้อเมื่อปีที่แล้ว มีท่านนายก และกองสาธารณสุขฯ ร่วมด้วย ในต าบล
หนองบัวบานมีตลาดสดแค่แห่งเดียว แล้วก็มีพ้ืนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นลุ่มล าชี พ่ีน้องบ้านโนนโพธิ์ พ่ีน้องต าบล
มะเกลือโนนทอง พ่ีน้องต าบลส้มป่อย มาซื้อของและมาขายของในตลาดสดของเรา เพราะฉะนั้นในเรื่องตลาด
น่าซื้อนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่นแล้วก็นโยบายของทางสาธารณสุขด้วยครับ ตอนที่เราถูกประเมิน
ตลาดหลังเก่านี้ เราตกอยู่ข้อเดียวและจะต้องปรับปรุงคือระบบน้ าเสีย พอผมได้ยินเรื่องโครงสร้างอาคารหลัง
ใหม่ ผมใจชื้นขึ้นมาเลยครับ ถ้าเป็นอาคารหลังใหม่ที่ผมได้ฟังจากที่ทางทีมผู้บริหารและ ผอ.กองช่างได้เล่า



รายละเอียดมา ก็น่าจะเป็นโดมและตลาดที่เป็นมาตรฐาน ในส่วนตัวผมนั้นผมมีความเห็นด้วยครับ ที่นี้ ได้อะไร
ถ้าตลาดเราผ่านการประเมินตลาดสดน่าซื้อ พ่ีน้องพ่อค้าแม่ค้าจะได้ขายตลอดทั้งวันเหมือนตลาดสดบ้านหนอง
บัวใหญ่ จะมีป้ายรับรองให้ร้านค้าส่วนนี้จะเป็นหน้าที่จองสาธารณสุขที่ไปตรวจสอบ ทุกส่วนก็จะแยกกันอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ท่านนายกพูดไป อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยครับ จะมีมติจากชาวบ้าน
อย่างไรเราค่อยยกมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นแผนที่มาท าประชาคมไว้ก่อน ถ้าผ่านก็จะได้บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นเรื่องของความสะอาด สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพประกอบกัน สามารถ
ท าให้ผ่านได้ครับในการประเมินแค่เราท าตามขั้นตอนและมีแผนรองรับว่าเราจะท ายังไง ที่กล่าวไปเป็นสิ่งที่จะ
มาบอกให้พ่ีน้องได้รับรู้ว่า ทางทีมงาน รพ.สต.ท างานอะไรร่วมกับ อบต. และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บ้าง ในเรื่องของการบริหารจัดการของตลาด สุดท้ายนี้ขอดฝากไว้กับพ่ีน้องประชาชนที่ร่วมกันใช้บริการตลาด 
ดูแลรักษาเรื่องของความสะอาด น้ าเสีย หรืออะไรต่างๆที่เก่ียวกับตลาด ขอให้ทุกคนสอดส่องดูและช่วยกันครับ 
ขอบคุณครับ  
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณค่ะ ตัวแทนจาก รพ.สต.ของพวกเรา ขอเชิญท่านต่อไป เรียนเชิญค่ะ 
 
นายรัตนะ   ยันบัวบาน 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 9 

- ขอกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายป้องกัน 
ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายอ่ืนๆ ทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชาคมในวันนี้ ผมอยากถามว่า 1.การสร้างอาคารตลาด
หลังใหม่นี้จะสร้างทับอาคารหลังเดิมหรือขยายไปทางทิศใต้ 2. การที่จะสร้างอาคารตลาดหลังใหม่นี้จะใช้
งบประมาณมากกว่าเดิมเท่าไหร่ 3. พ้ืนที่จากหลังเดิมไปหาหน้าศาลเจ้าพ่อเหลือไม่เยอะ แล้วจะสร้างออกไป
อีกประมาณเท่าไหร่ ครับ ขอฟังละเอียดให้ชัดเจนครับ เพ่ือความเข้าใจของพ่ีน้องประชาชนครับ ขอบพระคุณ
ครับผม 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณค่ะ มีท่านไหนจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมค่ะ ต่อไปให้ท่านนายกได้ตอบค าถามที่
ท่านทุกคนได้ถามเข้ามาค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอบคุณทางอดีตผู้ใหญ่ส าคัญ ชัยมีแรง ทาง รพ.สต. และท่านรัตนะ ที่ได้แสดงความคิดเห็นกัน
เข้ามา ในส่วนงบประมาณทาง อบต.เรา มีเงินสะสมประมาณ 5 ล้านกว่า แต่ในการใช้เงินตรงนี้เราต้องขอ
อ านาจจากทางสภาฯ ว่าเห็นด้วยไหมในการที่จะท าตรงนี้ หากสภาฯไม่เห็นด้วยเราก็ไม่สามารถท าได้ครับ แต่
วันนี้ที่ผมได้ออกมาจัดเวทีประชาคมเพ่ือความเหมาะสมในโครงการที่ผมจะท า ส่วนจะท าเลยไหมอย่างที่ท่าน
ส าคัญถาม ผมก็ต้องรอเสนอสภาก่อนครับ ท าแล้วจะกระทบกับศาลเจ้าพ่อไหม ขนาดของอาคารตลาดหลัก
ใหม่นี้มี ขนาด 16 x 24 เมตร เท่ากับอาคารตลาดหลังเดิม ไม่กระทบกับบริเวณการจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณ



หน้าศาลเจ้าพ่อครับ อาคารเป็นลักษณะทรงเดียวกับอาคารหลังเก่าครับ หลังคาซ้อนกันครับ เพ่ือระบาย
อากาศ พ้ืนล่างเรายกระดับขึ้น 35 เซนติเมตร มีเคาน์เตอร์ให้พ่อค้าแม่ค้าให้นั่งเป็นสัดส่วนเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด และทางท่านส าคัญถามในเรื่องโครงการเกี่ยวกับเรื่องคลองน้ าผมมีแผนปี 
68 มีในส่วนการพัฒนาของท่าสูบน้ าวังมะเกลือครับ ทุกเรื่องท่ีผ่านผมมาผมน้อมรับฟัง ขอขอบคุณที่ทุกท่านใส่
ใจในการพัฒนาชุนของตนเอง มีอะไรข้องใจอีกไหมครับขนาดของตลาดมีใครอย่าเพ่ิมเติมอีไหมครับ ในส่วน
ของตลาดผมตอบค าถามครับถ้วนนะครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 
 - ในส่วนพื้นที่และขนาดของตลาดเข้าใจกันแล้วนะค่ะ อาคารไม่ได้ขยายพ้ืนที่เยอะมากไม่กระทบ
ต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ แน่นอนค่ะ หากท่านใดไม่เข้าใจถามใหม่ได้นะค่ะ  
 
นายมนัส หาญรบ 
ประธานสภา อบต.หนองบัวบาน 
 - เรียนท่านนายก  ท่านหัวหน้าส านักปลัด  รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวบาน ท่านผู้น าท้องถิ่น และพ่ีน้องต าบลหนองบัวบาน   กระผมในนามตัวแทนของสมาชิกสภาต าบลหนอง
บัวบาน ผมยังไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งในการประชาคมในวันนี้ เพราะว่าอาคารตลาดหลังที่จะสร้างนี้ พวกผมอนุมัติ
ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบประมาณ 800,000 บาท และจะมาสร้างซ้อนทับกันได้ยังไงครับ 
ผมอยากถามว่า ในเมื่ออาคารหลังนั้นฝ่ายสภาต าบลหนองบัวบาน ได้กันเงินไว้ก่อสร้างในจ านวน 800 ,000 
บาท ยังไม่ก่อสร้างแล้วจะมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในราคา 2 ล้านกว่าบาทได้ยังไง ชาวบ้านได้สอบถาม
กระผมมา ผมจึงน าเรื่องเข้ามาชี้แจงในวันนี้ครับ ผมจะได้น าเรียนชาวบ้านได้อย่างชัดเจนครับ เพราะว่าอาคาร
หลังเดิมก็ยังอยู่ในระบบอยู่ครับ วันที่ 30 กันยายน 2567 เงินกันตัวนี้ถึงจะจบไปนะครับ ท่านได้กันเงินไว้
แล้วในการก่อสร้างท่านจะท าอย่างไรต่อไปครับ ผมได้ทราบว่าจะมีหน่วยงานลงมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับ 
ผมกลัวจะเป็นการซ้ าซ้อนกันในการก่อสร้างอาคารนี้    และเรื่องงบประมาณอาคารหลังใหม่นี้จะใช้เท่าไหร่มี
การประมาณการราคาเท่าไหร่ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยครับ ผ่านวันนี้ไปก็เข้าสภาเพ่ือพิจาณาว่าจะให้ผ่าน
หรือไม่ และชาวบ้าน 2-3 รายได้เข้าไปปรึกษาผมว่าทางด้านเกษตรยังไม่พัฒนา ท าไมถึงพัฒนาแต่ตลาด ขอ
ฝากเรื่องไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

- และอาคารหลังใหม่นี้ แบบอาคารจะเป็นเหมือนอาคารตลาดสดเทศบาลหนองบัวใหญ่ไหมครับ 
ถ้าเป็นแบบอาคารตลาดสดเทศบาลหนองบัวใหญ่ ผมเกรงว่าจะมีปัญหาคือ มีนกมาอาศัยอยู่ แต่ถ้าเป็ นโดม
แบบอาคารเดิมนกจะไม่มีเข้าไปอยู่ครับ ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับในจุดนี้ พี่น้องจะเห็นชอบหรือไม่นั้นเป็น
ขั้นตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 
นางเตือนใจ  จูมจัตุรัส 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน 
 - มีเรื่องอยากเรียนท่านนายกว่า ที่มีเงินอยู่ 800 ,000 บาทนี้ สร้างต่อเลยได้ไหมค่ะ ถ้าเรารอ
โครงการใหม่มันก็จะล้าช้าไปอีก ประชาชนต้องการหลังคา เวลาฤดูฝน ฤดูร้อนมันล าบากต่อการค้าขายมากค่ะ
ท่านนายก สามารถน าเงิน 8 แสนที่ท่านมนัสกล่าวไปน ามาท าได้เลยได้ไหมค่ะ  
 



 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 
 - ขอบคุณทางท่านประธานสภา โครงการเงิน 8 แสนตัวนี้ ที่ไม่ได้ท าต่อเพราะเกิดการผิดพลาด
จากการประเมินราคา ในส่วนรายละเอียดเป็นทางงานพัสดุ แต่วันนี้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้มาด้วย คือจากการที่
โครงการพัฒนาตัวนี้ที่ทางท่านประธานสภาได้เกริ่นไว้และเกิดข้อสงสัย และทางหน่วยงานราชการจะมาลง
ตรวจสอบทางเราพร้อมและยินดีให้ตรวจสอบตามขั้นตอนครับ การท างานสามารถเกิดข้อผิดพลาดกันได้ครับ 
แม้แต่พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหนองบัวบานก็สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานของทาง อบต.ได้ครับ และ
ในส่วน 8 แสนที่ตกไปนี้ เพราะว่าการ BIDDING ได้ท าไปแล้ว ในกระบวนการของพัสดุ ห้างแรกท่ีมา BIDDING 
ประมาณ 7 แสนกว่า แต่เกิดการปลอมแปลงเอกสารเราก็ปัดตกไป ห้างที่สองเข้ามา BIDDING เกือบ 8 แสน 
แต่ไม่มาเซ็นสัญญาเนื่องจากท าแล้วขาดทุน  ซึ่งเป็นการยอมรับว่าการประมูล BIDDING ตรงนี้เขาได้ดูแบบ  
ซื้อแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว เมื่อเขาไม่ได้มาเซ็นสัญญา และทางเราได้ท าหนังสือทวงถามไปหลายแล้ว
ครับ ทางเราก็ได้ด าเนินตามขั้นตอนของระเบียบราชการที่จะเป็นผู้ทิ้งงาน โครงการตัวนี้ยังเป็นเชิงนโยบาย
ตามท่ีได้อธิบายไปครับ ผมมองเห็นความจ าเป็นของตลาดและถามว่าเงิน 8 แสนบาท ท าต่อเติมหลังคาได้ไหม
เพราะมันร้อน แบบอาคารใหม่ช่างได้ใช้วิชาช่างค านวณแบบได้อย่างชัดเจน ค านึงความปลอดภัยของโครงสร้าง
ป้องกันแดด ป้องกันลมให้ท่านเรียบร้อย ผมได้อธิบายคร่าว ๆ ตามระเบียบพัสดุ ผมมีเจตนาที่จะพัฒนา
หมู่บ้าน อาจจะช้าหรือเร็ว ก็ขอเป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาเป็นตัววัดครับ ผมชอบความคิดเห็นที่ต่าง เพ่ือ
รับฟังและแก้ไข ขอให้อยู่ในทางท่ีถูกต้องแค่นั้นครับ ขอบพระคุณครับ 
 
นายอุดมศักดิ์   สุขนาแซง  
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน     

- กราบเรียนท่านนายก เจ้าหน้าที่  และพ่ีน้องชาวต าบลหนองบัวบาน    กระผมนายอุดมศักดิ์ 
สุขนาแซง พ่อค้าที่ตลาดสดบ้านหนองบัวบาน ในส่วนของอาคารใหม่ผมเห็นดีด้วย ผมอยากทราบว่าตรงเพิง
ข้างริมสระน้ า ที่เราเคยคุยกันที่ประชุมคณะกรรมการตลาดอยู่ อบต. จะมีการด าเนินการอย่างไร ยังไม่ได้
ข้อสรุปที่ชัดเจนครับ แบบจะก่อสร้างมีรูปแบบเพิงเป็นมาตรฐานหรือไม่ ด้วยปัจจุบันต่างฝ่ายต่างมาต่อเติม แต่
การต่อเติมท าให้ระดับเพิงหลังคาไม่เท่ากัน จึงท าให้ไม่สวยงามดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดการร่อง
น้ าเสียจะมีการจัดการอย่างไร ขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณค่ะ ก่อนที่ท่านนายกจะได้ตอบค าถาม ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทางท่าน
ประธานสภาได้ถามไป หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ หลาย ๆ ท่านอาจจะได้รับทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
อาคารตลาดสดด้วยงบประมาณ 8 แสนบาท และการรื้อถอนอาคาร SMl ก่อนหน้านี้ไป และที่นี้วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2567 จะมีหน่วยงานของ ปปท.จะเข้ามาดูช่วยเราว่าท าไมถึงไม่มีผู้เข้ามารับจ้าง หรือท าแล้วท าไม
จึงขาดทุน เพราะฉะนั้นอย่างที่เราน าเรียนให้ทราบไปแล้วเบื้องต้น วันนี้ทางท่านนายกน านโยบายที่จะพัฒนา
มาน าเรียนให้พี่น้องได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็นว่านโยบายที่ท่านนายกน าเรียนเป็นอย่างไร และมีอะไร
เพ่ิมเติมในนโยบายตรงนี้อีก จะน าไปสู่โครงการและการสร้างอะไรได้บ้างค่ะ ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ก่อน
นโยบายตรงนี้ยังไม่ถึงข้ันตอนที่จะน าไปท าแผนหรือตัวโครงการค่ะ ขอเชิญท่านนายกค่ะ เรียนเชิญค่ะ 



นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอขอบคุณ คุณอุดมศักดิ์ อย่างที่เราได้คุยกันไว้ในส่วนของเพิงพ่อค้าแม่ค้าส่วนปิ้งย่างผมจะจัด
ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ และตรงนั้นจะเป็นแนววางท่อทั้งหมด เพิงริมน้ าผมจะรื้อทั้งหมดและท าปลีก
ชายคาให้เป็นแนวเดียวกันแต่ไม่รบกวนบริเวณขอบสระ ส่วนปิ้งย่างจะอยู่ภายใต้ตัวอาคารหลังใหม่เป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการประชุมรอบหน้าผมจะน าแบบที่ชัดเจนมาให้ทุกท่านได้ดูครับ ให้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้น
ไปก่อน ถ้าเกิดน าเข้าสภาแล้วผ่านได้ หรือถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ท าต่อ วันนี้ผมอยากมาปรึกษาหารือและอยากให้
ทุกคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้จริงๆมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผมจะให้เพิงตรงนั้นสะอาดน่าดูอย่าง
แน่นอนครับ ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
 
นายโสรัช  ชาลีวงษ์ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/กอง เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และพ่อแม่พ่ีน้องที่
เคารพรักทุกท่าน กระผมนายโสรัช  ชาลีวงษ ์สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ในนามสภาฯ ตามท่ีนายกพูดมา ท่านจะใช้
งบประมาณจ่ายขาด และงบประมาณจ่ายขาดปีนี้มีอยู่ 5 ล้านกว่าบาท การสร้างตลาดนี้มันอยู่ในแผน
ปีงบประมาณปี 66-67 อยู่ มันมีเรื่องติดขัดตามที่ท่านนายกได้น าเรียนให้ทราบไปเบื้องต้น มันจึงไม่สามารถ
ท าได้ในตอนนี้ และเงินจ่ายตรงนี้ก็จะน ามาสร้างอาคารป้องกันฯ  ด้วย ผมอยาทราบว่าถ้าน าเงินตรงนี้มาท า
แล้วการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านของเราที่มีความเดือดร้อนอยู่ อย่างเช่น ทางการเกษตร หรือถนนสัญจรต่าง  ๆ 
อยากให้น าเงินตรงนี้ไปพัฒนาปัญหาข้างต้นที่กล่าวไปให้มันดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอบคุณครับ ครับในส่วนตรงนี้ เป็นขั้นตอนทางสภาฯ และโครงการตัวนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่
นโยบายอยู่ครับ ถ้าพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านต้องการผมก็ได้น าเสนอต่อสภาฯ หากว่าสภาฯ ไม่อนุมัติผมก็จะได้มา
น าเรียนให้พี่น้องได้ทราบครับ มีส่วนไหนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน    

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนและพ่อค้าแม่ค้า ผมได้เข้าประชาคม
แบบนี้เป็นครั้งแรกและเป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้าครับ ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งมาว่าตลาดรองบประมาณและ
รอทางสภาอนุมัติ ในระหว่างรอนี้ ทางท่านนายกมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความเดือนร้อนในฤดูร้อน  
ฤดูฝนให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาใช้บริการไหมครับ และร่มที่ใช้กันแดดกันฝนอยู่ปัจจุบันผมก็กลัวจะท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาได้ครับ และช่วงนี้แดดร้อนมากครับ จึงสงผลกระทบต่อการค้าขายมากครับ เพราะร้อนก็ท าให้
ผู้บริโภคไม่มาจับจ่ายซื้อของ หรือมาช้าก็ท าให้ค้าขายไม่ดีครับ เรื่องงบประมาณหรือโครงการอะไรต่างๆมัน
ต้องผ่านสภาตลอดใช่ไหมครับ ชาวบ้านก็มีปัญหากันหมดและเราจะแก้ไขกันอย่างไร ฝากทางท่านนายกช่วย
ดูแลแก้ไขตามล าดับความส าคัญ  เพ่ือชาวบ้านพ้นความเดือนร้อนครับ ฝากด้วยครับ ผมก็อยากให้แก้ปัญหา
ให้กับทางตลาดก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 
 



นายสุขมุ  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอขอบคุณตัวแทนทางพ่อค้าแม่ค้าครับ ครับตัวอาคารใหม่นี้ สามารถป้องกันทั้ง แดด ลม ฝน 
หมด ตามที่ท่านบอกว่าอยากให้แกไข้เบื้องต้นตรงนี้ก่อน ส่วนไหนที่พอจะแก้ไขหรือท าได้ก่อนผมจะส่งให้ทาง
กองช่างไปส ารวจ สิ่งไหนที่พอจะอ านวยความสะดวกให้พ่ีน้องผมยินดีรับใช้ ผมขอเวลานะครับ ขอขอบคุณ
ครับ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจ้งเรื่องงบประมาณนะครับ เรียนเชิญครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องตลาดอีกไหมค่ะ  ในเรื่องของงบ 8 แสนบาทนั้น เราต้องดูก่อน
ว่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทางหน่วยงานที่มาให้ค าแนะน าและตรวจสอบเรานั้นจะสามารถด าเนินการ
ต่ออย่างไรได้บ้าง ถ้าสามารถท าต่อได้เราก็จะน าส่วนตรงนี้มาช่วยดูแลปัญหาเบื้องต้นที่ทางพ่อค้าแม่ค้าเสนอ
ปัญหาเข้ามาค่ะ แต่ถ้าหากว่าด าเนินการไม่ได้ท่านนายกก็จะมาพิจารณางบประมาณในส่วนอ่ืนและให้ทางกอง
ช่างด าเนินการตรวจสอบเพ่ือแก้ไขให้ค่ะ ขอน าเรียนเรื่อวงเงินสะสมนะคะ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรา
มียอดเงินสะสมที่เราสามารถน ามาใช้ได้ 4 ล้านกว่าบาท ซึ่งจ านวนนี้เราได้หักตามข้อกฎหมายไว้แล้ว หักเงินไว้
ส ารอง หักเงินในส่วนบุคลากร ส่วนชองเงินสมทบ กองทุนกิจการของ อบต.ไว้เรียบร้อยแล้ว น าเรียนให้ทราบ
เบื้องต้นค่ะ ในตอนแรกที่เราไม่ได้น าเรียนให้ทราบในเบื้องต้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เอานโยบายตรงนี้ไปปฏิบัติ 
ในส่วนของการดูแลพ่ีน้องประชาชนในข้อบัญญัติแต่ละปีนั้น ทางคณะผู้บริหารร่วมกับสภาฯที่จะน าความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนลงในข้อบัญญัติอยู่แล้วค่ะ หากมีปัญหาเร่งด่วนจากพ่ีน้องประชาชนเราก็จะน า
เงินสะสมตรงนี้ค่ะมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนค่ะ ถ้าไม่มีใครเสนอหรือสงสัยอะไร ต่อไปขอ
เป็นขั้นตอนการสรุปการแสดงความคิดเห็นในส่วนของอาคารตลาดสดหลังใหม่นะคะ ขอเชิญสิบเอก เดชา  
คนท ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปประชาคมแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารตลลาดหนองบัว
บานได้เลยค่ะ ขอเชิญค่ะ 
 
สิบเอก เดชา  คนที 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- ในส่วนของการประชาคมประชาคมแสดงความคิดเห็น   โครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนอง
บัวบาน ได้รับความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชนต าบลหนองบัวบานอย่างดีครับ      และผมขออนุญาตชี้แจ้ง
เพ่ิมเติมครับ เดิมแล้วเรามีโครงการก่อสร้างตลาดแล้วด้วยงบประมาณ 8 แสนบาท ตามที่ทางสภาได้อนุมัติ
งบประมาณให้ ทาง อบต.หนองบัวบานนั้นในส่วนของกองคลังก็ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ
ทางราชการ เพราะโครงการ 8 แสนนั้นอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทางผู้บริหารได้อนุมัติให้ก่อสร้าง
แล้ว แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีผู้เสนอราคามา คือผู้รับเหมานั้นละครับ อธิบายให้เข้าใจก็คือ ผู้รับเหมา
นั้นได้ซื้อแบบจากเราไปเพ่ือมาประมูลราคาในการรับเหมาก่อสร้างครับ ห้างแรกคือผู้รับเหมาปลอมแปลง
เอกสารก็ปัดตรงไปตามระเบียบราชการ ห้างสองที่ได้เราไปเขาพิจารณาแล้วว่าจะขาดทุนเลยไม่มา เลยเป็น
ปัญหากับระบบจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างไม่มาท างานเลยไม่เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา    แล้วทาง   อบต.หนอง
บัวบาน ส่วนของงานพัสดุและกองคลังนั้นก็ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบทางราชการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดทราบ กระบวนการนั้น อบต.หนองบัวบานก็ท าตามขั้นตอน ผมอยากให้ท่านแยกส่วนกันเพราะมัน
เป็นคนละส่วนครับ ยกตัวอย่างให้เห็นเลยครับ อย่างเช่นอาคารโรงพยาบาลจัตุรัส โรงพยาบาลนี้หนักกว่าของ



พวกเราเลยครับ คือเขามาสร้างแล้วแต่ท าไม่เสร็จ เขาหนีงานและทิ้งงานไปเลยครับ ของเรายังโชคดีที่เขามอง
ว่าขาดทุนแล้วเขาไม่มามันท าให้งบประมาณเรายังอยู่ไม่หายไปไหน เรายังไม่มีการเบิกจ่ายใด ๆ ผมอยากให้
มองว่าประเด็นโครงการ 8 แสนบาทนั้นเป็นอีกโครงการหนึ่ง ก่อนที่จะมาประชาคมผมก็เข้าพบท่านนายกและ
สอบถามเรื่องโครงการ 8 แสนนี้ และสอบถามทางกองคลังมาก่อน ก็ได้ค าถามตามที่ผมกล่าวข้างต้นก็คือเรา
รายงานและด าเนินการไปตามขั้นตอน รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบครับว่าเป็นยังไง เราท า
ประกาศตามระเบียบแล้ว แล้วท าไมถึงไม่มีคนมาซ้ือ มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
ที่มีลูกค้ามาซื้อผักแล้วบอกเราว่าเอาผักใส่ถุงให้หน่อย แล้วสุดท้ายเขาไม่เอา นั้นละครับเป็นเพราะสาเหตุอะไร 
แต่ว่าทาง อบต.เราก็ไม่ได้นิ่งเฉย เราก็ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดครับ และทางผู้บริหารก็บอกว่าไม่รู้ว่า
โครงกรตัว 8 แสนบาทนี้จะไปจบตรงไหน พอมาตรวจแล้วเขาบอกว่าเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถไปบังคับ
ใครมาซื้อได้ เขาก็จะมองว่าเราท าตามระเบียบราชการไหมแค่นั้น เขาก็สรุปในส่วนของตรงนี้แล้วก็จะอาจจะ
ยกเลิกไปหรือพับโครงการไปเลยคือไม่สามารถด าเนินการได้   อันนี้คือผมลองวิเคราะห์ดูนะครับ  เงิน 8 แสน 
ตัวนี้หากไม่ได้ด าเนินการก็จะตกไปเป็นเงินสะสมของ อบต.ครับ  

- ที่นี้ทางท่านผู้บริหารก็กลัวมันไม่จบง่ายก็เลยมีนโยบายตัวนี้ที่จะมาพัฒนา และทางผู้บริหารก็
ปรึกษากับกองคลังว่าจะท าโครงการนี้จะเอาเงินจากไหนท าได้บ้าง กองคลังได้ชี้ว่ามีในส่วนของเงินสะสมที่จะ
มาท าได้ครับ เพราะระเบียบในการใช้เงินสะสมเขามีเบียนกันเงินไว้ว่า จะเป็นงบประมาณด้านบุคลากร  
ด้านต่างๆ ถ้าเราเกิดสาธารณภัยพอจะมีเงินมาสมทบในด้านนี้ได้ อันนี้เป็นเรื่องของกองคลังที่ได้ให้ข้อมูลมา
ครับ  

- ที่นี้ถ้าใช้จ่ายเงินสะสม มันจะกลายเป็นโปรเจคใหญ่ทันที มันไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรืองบประมาณธรรมดา มันคือเงินสะสม พูดให้ เข้าใจก็คือเป็นเงินเก็บของเราครับ ผมแนะน าให้ท าเวที
ประชาคมระดมความคิดเห็น เราไม่สามารถที่จะคิดเองท าเองได้ จึงเป็นที่มาและอยากให้เข้าใจร่วมกันว่า
โครงการนั้นเราไม่สามารถคาดการได้ครับอาจจะได้ท าไหมหรือไม่ แต่การวิเคราะห์ของผมมองแล้วว่าโครงการ
ตัว 8 แสนบาทนั้นคงต้องโดนยกเลิกไปครับ เพราะว่าด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมันผ่านมาแล้ว ถ้ามัน
ไม่ได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาลง ตามกระบวนการของมันครับ แล้วใครจะมีความผิดไหมนั้นต้องไปดูตามข้อ
ระเบียบกฎหมายครับ ถ้าแนวทางพ่ีน้องเห็นชอบร่วมกันเราก็จะได้น านโยบายตัวนี้มาท าเป็นแผน  ถ้ าหากไม่
เห็นชอบก็จะได้น าแนวความคิดมาแปลงกับนโยบายใหม่และปรับใช้กับนโยบายตัวอ่ืนแทนครับ ขึ้นอยู่กับพ่ี
น้องประชาชนครับ มาถึงตรงนี้ผมจะได้ขอสรุปว่าพ่ีน้องประชาชนมีความคิดอย่างไร คิดให้ดี คิดให้รอบคอบนะ
ครับ คิดถึงผลได้ผลเสีย ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแนวทางไปครับ มันควรจะท าไหม หรือควรจะไปท าอย่างอ่ืน
แทน  

- และขอตอบค าถามให้คุณส าคัญที่ได้ถาม นายกเข้ามานะครับ ผมจะตอบแทนนะครับ เพราะ
มันเป็นปัญหาที่เราไม่เข้าใจเรื่องแผน แผนที่หมู่ที่ 8 เสนอมาจะให้ไปท าตรงนั้นตรงนี้ แผนพัฒนาของท่านมัน
ไม่ได้ตกไปไหนครับ แผนพัฒนามันจะแบ่งรอบเป็นปีงบประมาณ มันขึ้นอยู่กับว่าแผนพัฒนา หมู่ที่ 1 ในส่วนปี
งบ 67 ไม่จัดท า พอไปปีงบประมาณหน้าโครงการก็ยังอยู่นะครับ สามารถที่จะย้ายโครงการมาปีงบ 68 ได้ ซึ่ง
ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับงบและแนวทางการพัฒนาของต าบลหนองบัวบานว่าจะพัฒนาไปตามล าดับความส าคัญจาก
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเงินสะสมและโครงการตลาดนะครับ การ
ด าเนินงานคนละอย่างกันครับ ผมอธิบายให้เข้าใจชัดเจนเข้าใจร่วมกันครับ 

- เรื่องหลังคานะครับ มันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน การจะท าหรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น มันก็
จะต้องเป็นตัวโครงการพัฒนา มันก็จะต้องผ่านการเขียนโครงการจากกองช่าง เข้าแผนพัฒนา ผ่านสภา ถ้าจะ
เอาหลังคา ปีนี้ยังไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะน าแสลนกันแดดมาท าเบื้องต้นพอได้อยู่ครับ ถ้าจะเอาเป็นมาตรฐานเลย



มันจะต้องเป็นไปตามแบบและขั้นตอนการด าเนินตามแนวทางการใช้งบประมาณครับ ผู้บริหารอยากท าให้
แนน่อนอยู่แล้วครับ  

- ผมจะสรุป คือ ผมจะขอมติให้พ่ีน้องยกมือ ด้วยความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ เรา
ก็จะได้น าข้อมูลไปด าเนินการต่อว่านโยบายนี้ควรจะไปในทิศทางใดต่อครับ  

- ท่านใดที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้อง   และอยากให้พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนอง
บัวบานขอให้ท่านยกมือครับ ทั้งหมด 62 คนครับ  ประมาณ 60 เปอร์เซ็นตค์รับ 

- ท่านใดที่ไม่มีความคิดเห็นที่สอดคล้อง   และอยากให้พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลาด
หนองบัวบาน ที่ไม่อยากให้ท าเลย ขอให้ท่านยกมือครับ ที่เหลือไม่มีใครยก แสดงว่าที่เหลืองดออกเสียงนะครับ 

- ทางเราจะน าผลการสรุปของนโยบายตรงนี้ไปท าเป็นผลสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ แนวทางที่พ่ีน้อง
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลลาดหนองบัวบาน จะด าเนินการต่ออย่างไร และดู
หน่วยงานที่จะมาตรวจสอบโครงการ 8 แสนบาทนี้ด้วยครับ  ว่าจะได้ด าเนินการไปในทิศทางใด ทางเราจะ
ด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนมากที่สุด ขอขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ขอขอบคุณค่ะ ที่นี้เรามาต่อกับการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ทุก ๆ ท่าน
ก็อยากทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะ ในส่วนนี้พันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็
จะมาเล่าถึงความจ าเป็นอย่างไร มีความส าคัญแค่ไหนที่จะรื้ออาคารสภาเดิมเพ่ือที่จะด าเนินก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตรงนั้น จะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไหมหรือไม่   และจะได้น าความคิดเห็นของท่านไปสู่
กระบวนการต่อไปค่ะ ตัวนี้ก็ยังเป็นนโยบายเหมือนเดิม เชิญพันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวีค่ะ  
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขออนุญาตแทรกพันพันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี ก่อนนะครับ ขออนุญาตน าเรียนนะครับ การใช้เงิน
สะสมตรงนี้ ผมไม่ได้น ามาท าตลาดหรืออาคารป้องกันทั้งหมด ตรงนี้อยู่ในความอนุเคราะห์ของสภาฯ อยากให้
พ่ีน้องได้เข้าใจกันนะครับ และต่อไปเชิญพันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี น าเรียนเรื่องอาคารป้องกัน ความจ าเป็นที่
ให้แก่พ่ีน้องโดยตรง บางคนอาจะได้ใช้บริการรถกู้ชีพของเรา ว่ามีความจ าเป็นไหม ส าคัญไหม ทุกวันนี้ความ
รวดเร็วต่อการบริการสามารถบรรเทาเหตุร้ายต่าง ๆ ได ้ เชิญพันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี   นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย น าเรียนชาวบ้านครับ 
 
พันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เรียนท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิก ผู้น าท้องถิ่น และพ่ีน้องชาวบ้าน
หนองบัวบานทุกคนครับ ผมพันจ่าตรี ไมตรี  ค าทวี ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ส าหรับผมรับผิดชอบงานสาธารณภัยทุกอย่าง ผมต้องขอเล่าก่อนครับ ผมมา
อยู่หนองบัวบาน 16 ปี ชุดบริหารทั้งหมด 4 ชุด งานป้องกันพัฒนาทุกสมัยครับ ท่านจะเห็นอาคารป้องกัน
หลังปัจจุบันของผม จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่คับแคบ และมีรถกู้ชีพ รถน้ า     ซึ่งรถกู้ชีพไม่มีร่มส าหรับจอดรถกู้ชีพ
ครับ หลักการผมอยากมาอยู่ใกล้ชุมชน ผมลองให้ทีมงานผมวิ่งจาก อบต. ถึง ที่เกิดเหตุ บ้านหนองคู ใช้เวลา 8 
นาที หัวใจคนเราหยุดเต้น 4 นาที ถามว่าช้าไหมครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เวลาไปขอน้ าผมก็ต้องขับรถออกไป



ที่ อบต. หรือขอให้รับผู้ป่วยต่าง ๆ  หากมาสร้างที่นี้ตรงสภาหลังเก่าอยู่ใกล้ขึ้นการเดินทางก็จะสะดวกและ
รวดเร็ว ผมขอถามความคิดเห็นถ้าหากมาอยู่ตรงนี้มันท าให้เร็วมากขึ้นใช่ไหมครับ วันนี้ผมมาขอความคิดเห็น 
เพ่ือเอาไปเข้าสภา และขอสภา สภาคือใคร ก็คือตัวแทนของพ่ีน้องทั้ง 12 หมู่บ้าน หลักการที่จะสร้างตรงที่คือ
อยากช่วยเหลือพ่ีน้องหนองบัวบาน ส าหรับเรื่องอ่ืนที่อยากให้ผมช่วยเหลืออะไร เราค่อยมาคุยกันเรื่องอ่ืน ๆ 
ครับ ส าหรับผมมีเรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เราก็จะให้ท่านแสดงความคิดเห็นเลยนะคะ  มีอะไรที่จะเสนอ 
เห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วย มีอะไรจะเพ่ิมเติมไหม ยกมือได้ค่ะ 
 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน    

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผมยกมือ
เพราะผมอยากแสดงความคิดเห็น ผมมองเห็นคุณค่า มองเห็นประโยชน์ มองเห็นอะไรหลายๆอย่าง ส าหรับ
ทีมงานชุดนี้ ตั้งแต่ยุคโควิดครับ ถ้าไม่มีทีมงานชุดนี้ ญาติพ่ีน้องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วครับ เพราะไม่ได้กลับ
บ้าน ทีมงานป้องกันเป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับ ดูแลเรื่องสาธารณภัยทุกด้านให้กับชาวบ้านต าบลหนองบัวบาน 
และเห็นดีด้วยที่จะมาสร้างตรงนี้ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ ทุกชีวิตนั้นมีค่าครับ ถ้ามีการก่อสร้าง
อาคารผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพ่ิมรถกู้ชีพอีกสักคันครับ เพราะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้าน
ใหญ่ครับ อย่างวันนั้นเรามี 2 เหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน พอมีอยู่คันเดียววิ่งไม่ทัน เห็นใจคนขับครับ  
ขอขอบคุณครับ  
 
นายรัตนะ   ยันบัวบาน 
ประชาชนต าบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 9 

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผมมี
ความยินดีด้วย ผมก็เป็นสมาชิก อปภร.ต าบลของเรา และผมก็ไม่ได้เข้าข้างพวกกันเองครับ เวลาปฏิบัติหน้าที่
ในเทศกาลต่าง ๆ เวลาพ่ีน้องประชาชนเดินทางมาจากทางไกล มาจอดถาม มาขอเข้าห้องน้ าผมก็ล าบากใจ 
ทางเข้าห้องน้ า ไหนจะห้องน้ าไม่มีไฟ ผมก็อายเขาครับ ในก่อสร้างอาจจะได้เร็วหรือไม่ ผมก็อยากให้พ่ีน้องได้
ทราบร่วมกันครับว่าเวลาปฏิบัติงานมันคอยข้างล าบากครับ ผมอยากให้โครงการตัวนี้มากครับ ผมใน ฐานะ  
อปภร. ก็อยากให้พ่อแม่พ่ีน้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นไปในทางบวก เพ่ือจะได้มีโครงการก่อสร้างตัวนี้ให้
อ านวยความสะดวกแก่ทุกคนครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ในส่วนอาคารป้องกันมีใครจะเสนอแนะความคิดเห็นอีกไหมครับ ตามความคิดเห็นของชาวบ้าน
ในส่วนอาคารป้องกันเจตนารมชัดเจนเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน สมัยก่อนที่ผมได้ท างานกู้ภัยที่ในเมืองชัยภูมิ ผม
เห็นความล าบาก สมัยก่อนไม่มีค่าตบแทนเลยครับ สมัยนี้อาจจะมีบ้างครับ และทางทีมงานจ่าไมตรีท่านก็ดูแล
ลูกน้องอย่างดีเสมอมา แม้กระทั้งทาง อปพร. ผมได้ร่วมกิจกรรมและเห็นความเข็มแข็ง และอีกกลุ่มหนึ่งที่ผม



ไม่ละเลยคือกลุ่มทีมงาน อสม.ที่เกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงที่เป็นสาธารณสุขพ้ืนฐานโดยตรง  ผมจะได้ข้อสรุป
เลยครับ มีใครไม่อยากให้สร้างไหมครับ  
 
นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ตรงนี้การดูแลพื้นฐานของเราโดยตรงเลยค่ะ หลาย ๆ ท่านก็มองเห็นความส าคัญ หลาย ๆ ท่าน
ก็คงคิดว่า แล้วถ้ารื้อ กศน.แล้ว กศน.จะไปอยู่ตรงไหนค่ะ วันนี้มีคุณครู กศน.มาด้วย เรียนเชิญคุณครูค่ะ 
 
ตัวแทนคุณครู กศน.ต าบลหนองบัวบาน 

- เรียนท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิก ผู้น าท้องถิ่น และพ่ีน้องชาวบ้าน
หนองบัวบานทุกคนค่ะ พอดีว่า กศน.ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลกนองบัวบาน ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2553 และทาง อบต.ได้ย้ายที่ท าการไปอยู่ด้านนอก และที่เดิมก็วางเปล่า กศน.ก็เลยได้อาศัยอยู่ ดูแล
รักษาให้ กศน.ก็ท าผ้าป่าได้โครงหลังคาและต่อเติมไปทางด้านข้างใหม่ ปัญหากระทบมาเรื่อย ๆ ในช่วง 5-6 ปี
มานี้ ในเรื่องการระบายน้ า พ้ืนที่อาคารของเราเป็นพ้ืนที่รอระบายน้ าค่ะ ถ้าเกิดว่าฝนตกมาติดต่อกัน 5 ชั่วโมง
น้ าไม่มีที่ไปก็เกิดน้ าท่วม ท าให้ของเสียหายไปหมดค่ะ ตัวโครงสร้างก็ผุพัง ห้องน้ าก็ไม่สะดวก ทาง กศน.เคยเอา
งบพัฒนาฝีมือมาท าห้องน้ าแยกชายหญิงแล้วค่ะ แต่ห้องน้ าตรงนี้ก็ถูกดินไหลเข้ามาเรื่อยๆก็เลยใช้ไม่ได้แล้วค่ะ 
ถ้าเกิดการพัฒนาในการก่อสร้างอาคารป้องกันนี้ ตรงนี้เคยคุยกับนายกนานแล้วค่ะว่าท าไมไม่พากันออกมาอยู่
ตรงนี้เวลาเกิดเหตุก็จะได้สะดวกในการบริการค่ะ หากเกิดการรื้อถอนท่านนายกก็ถามว่าจะไปอยู่ด้วยไหม ถ้า
ไปอยู่ อบต.ชั่วคราวก็ไปได้ค่ะ แต่ก็ต้องกลับมาสอนเด็กๆในพ้ืนที่ แต่ก่อนเข้ามาสอนในวัด เด็กก็ไม่มาเรียนเลย
ค่ะ ทาง กศน.ได้ตั้ง ศนช.ตามหมู่บ้านก็ยังไม่มีเด็กมา จนได้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสอนออนไลน์แทนค่ะ ยิ่งไม่
ออกไป แต่เวลาสอบก็พากันออกมาสอบอยู่ค่ะ และท่ีนี้ก็อยากถามพ่ีน้องว่าถ้าทางท่านนายกจะขอรื้อถอนแล้ว
ท าอาคารใหม่ พ่ีน้องชาวบ้านจะห่วง กศน.ไหมค่ะ แต่ทางท่านนายกก็ใจดีค่ะท่านบอกว่าหากประชาคมรื้อถอน
ได้ ท่านก็จะเหลือที่ไว้ให้สร้างอาคาร กศน.ค่ะ แต่ กศน.ก็จะท าการขอผ้าป้าจากชุมชนเพ่ือสร้างอาคารด้วยค่ะ 
และก็จะมีงบพัฒนาอาชีพหรืองบอ่ืนๆพอมาช่วยได้อีกค่ะ พวกหนูเป็นกรมเล็กๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
โรงเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อย ๆ ค่ะ กศน.จะมีงบพัฒนาแค่พัฒนาด้านการเรียนรู้ งบการสร้างอาคารจะไม่มีค่ะ ส่วน
เรื่องห้องน้ าที่มาใช้ไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ฝากเรื่องการศึกษาให้กับพ่ีน้องไว้ด้วย ส าหรับลูกหลานที่
ไม่ไป ขอความกรุณาบังคับให้ไปเรียนให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกันด้วยนะค่ะ ยิ่งไม่ไปเรียน เขาก็ยิ่งมาไม่มา
เรียน กศน. ครู กศน.ใจดีมาก ๆ นะคะ หลอกล่อเอาทุกทางเพ่ืออยากให้จบการศึกษาค่ะ บางคนเด็กเล็กๆก็พก
บุรี่ไฟฟ้ามาด้วย ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะ ถ้ามีการรื้อถอน ทาง กศน.ขอท าผ้าป่า ทาง กศน.ก็จะขอรบกวนพ่ี
น้องชาวต าบลหนองบัวบานอีกรอบ ขอขอบพระคุณทางท่านนายกที่ได้ให้มาพูดคุยพบปะกับพ่ีน้องชาวบ้าน 
ขอขอบคุณค่ะ 
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอบคุณคุณครู กศน.ครับ ในเรื่องของทางการศึกษาผมไม่ถอดทิ้งแน่นอนครับ  เด็กนอกระบบ
คือเด็กท่ีไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กชายผมก็จบจาก กศน.ของเรา ผมถึงมองเห็นความส าคัญครับ ถ้าสภาฯ
มีการอนุมัติก่อสร้างจริงๆ ผมจะให้ กศน.ไปอาศัยที่ อบต.ของเราครับ แต่สถานที่ที่จะสร้างใหม่มีความ
กว้างขวางเราคอยว่าตกผนึกดูว่าตรงไหนเหมาะสม การก่อสร้างอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ตามท่ีกองช่างได้



ประเมินราคาไว้ แล้วคอยมาดูกันนะครับว่าตรงไหนเหมาะสมและแชร์กันอยู่ ผมไม่ใช่เจ้าของพ้ืนที่ เงินทุกบาท
เป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนมีส่วนแย้งได้ครับ ก่อนหมดวาระผมอาจจะขอผ้าป่าขอรถตู้ให้กับป้องกันฯ 
เพ่ือบริการชาวบ้านครับ ขอมติได้เลยนะครับ 
 
สิบเอก เดชา  คนที 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- ในส่วนของการก่อสร้างอาคารป้องกันฯ เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา พ่อแม่พ่ีน้องได้รับฟังที่ไปที่มา 
และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะครับ ผมก็ขอมติการรับรองในการประชาคมครั้งนี้ ขอการรับรอง
ด้วยการยกมือครับ ท่านด้วยที่เห็นด้วยขอให้ยกมือนะครับ แลต่อไปขอเสียงที่ไม่เห็นด้วยนะครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

- การประชาคมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่จะพัฒนาโครงการต าบลหนองบัวบานซึ่ง
เป็นโครงการก่อสร้างอาคารตลลาดหนองบัวบานและการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
หลังจากท่ีเราได้ด าเนินการตามขั้นตอนและรับฟังความคิดเห็นแล้ว  

- ส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารตลลาดหนองบัวบาน มีเสียงการสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องที่
เข้าร่วมประชาคมประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นคือผู้ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น และไม่มีผู้ คัดค้าน
ครับ 

- ส่วนการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เสียงการสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องที่
เข้าร่วมประชาคมประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์มีผู้คัดค้าน 1 เสียง ครับ 

- ตรงนี้จะเป็นข้อมูลจะน าไปวิเคราะห์แนวทางว่าเสียงสนับสนุนของพ่ีน้องประชาชนและข้อ
กฎหมายเราจะสามารถด าเนินงานโครงการต่อไปในทิศทางใดนะครับ นี้จะเป็นเพียงแค่ข้อมูล เบื้องต้นที่จะมีผู้
ผิดชอบในส านัก/กอง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ หรือแม้ส านักปลัด กองคลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดใน
แผนงานโครงการต่อไปๆครับ พวกเราจะระดมความคิดเห็นและข้อมูลตรงนี้ไปเสนอเข้าการบริ หารจัดการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เราจะมาดูข้อมูลที่ได้รับมามันจะสามารถพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ไหม ถ้าได้เราก็จะ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกร่างโครงการ 2 โครงการนี้ขึ้นมา 
จัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นถามกระบวนการแผนเพ่ิมเติม กระบวนการก็คือ คณะกรรมการแผนยกร่างแผน
เสร็จเรียบร้อย ก็จะผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ หลังจากเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
จะผ่านกระบวนการประชาคมพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมจะด าเนินการประชาคมที่เดิมเรานี้ละครับ ให้พ่ี
น้องประชาชนได้เห็นว่าถ้าเราจะท า เราจะท าตามกระบวนการแผน เราจะมาประชุมว่าจะให้แผน/โครงการ
ผ่านไหม ถ้าไม่ผ่านก็จะกลับมาทบทวนใหม่ ถ้าผ่านแล้วก็จะให้ผู้บริหารเสนอเข้าสภา เพ่ือให้สภานั้นให้ความ
เห็นชอบ สภาก็จะพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ตามขั้นตอนว่าถูกต้องไหม พอผ่านกระบวนการตัวนี้ไปก็จะ
ประกาศเป็นแผนพัฒนาครับ พอเป็นแผนพัฒนาถ้าหาก ณ วันนั้นยังมีงบประมาณที่จะด าเนินการได้ ทางท่ าน
ผู้บริหารก็จะมาพิจารณา ส าหรับวันนี้สรุปประเด็นขั้นต้นที่จะน าข้อมูลไปเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือยกร่างแผนตามขั้นตอน และยังเหลืออีกหลายขั้นตอนครับ และผมขอยกเวทีให้กับหัวหน้าส านัก
ปลัด เพราะว่ามันก็จบขั้นตอนส าหรับวันนี้แล้วครับ ส าหรับผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณพ่อแม่
พ่ีน้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องครับ ขอบขอบคุณครับ เรียนเชิญ
หัวหน้าส านักปลัดครับ และท่านผู้บริหารกล่าวผิดขอบคุณครับ เรียนเชิญครับ 
 
 



นางศุภรัศม์ิ  มิลินคณาพัฒน์ 
รักษาการ ปลัด อบต. 

- ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ก็จบลงไปได้ด้วยดีค่ะ พ่อแม่พ่ีน้องมีเรื่องหนักอกหนักใจ 
หรือเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ แจ้งได้ตอนนี้เลยค่ะ ขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ หากมีเรื่องใด
ผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ เรื่อง กศน.ไม่ต้องตกใจกันนะคะ อยู่ไปก่อน เรายังได้รื้อถอนง่าย เพราะยังต้อง
ผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนค่ะ ขอเชิญท่านนายกกล่าวปิดขอบคุณค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
 
นายสุขุม  สินสายออ   
นายก อบต.หนองบัวบาน 

- ขอบพระคุณชาวบ้าน ผู้น าชุมชนทุกท่านที่เสียสละเวลาของท่าน มาร่วมฟังและแสดงความ
คิดเห็นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับความต้องการของชาวบ้าน เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินของประชาชน 
ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เงินทุกอย่างต้องคุ้มค่าตามเจตนารมของทุกท่าน สิ่งที่ดีก็เชิดชูให้กันหรือสิ่งที่ไม่ดีก็
ตักเตือนกัน เสนอแนะให้กัน เพ่ือให้ต าบลหนองบัวบานของเราพัฒนายิ่งขึ้นไป สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

 

      (ลงชื่อ ศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
 

 

     (ลงชื่อ      สุขุม  สินสายออ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสุขุม  สินสายออ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 


